



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน: วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนาเลิง และที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีนายสุรพล หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมงาน เช่น พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ และท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ผู้อำนวยการ สถานีศึกษาในเขตตำบล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลฯ



โครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์: วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๕ ราย



การให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนผู้ประสบอุทกภัย: วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลนาแซง กรณีการขอความช่วยเหลือ ขอ
ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบเหตุ
อุทกภัย แม่น้ำยัง ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลัน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม จึงได้
นำเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เร่งอพยพ
ประชาชนและทรัพย์สินในเขตพื้นที่บ้านหนองสิม และ บ้านโค่นุ่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด



ประชุมการบูรณาการ ติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัย: วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการบูรณาการ ติดตามสถานการณ์
ป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมร่วมกับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเสลภูมิ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ สารวัตร
ใหญ่สถานีตำรวจภูธรขวาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลนาเลิง ตำบลนางาม
ตำบลขวาวทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลนาเลิง ตำบลนางาม และตำบลขวาว เพื่อวาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุอุทกภัยรองรับสถานการณ์แม่น้ำยัง และแม่น้ำชี ไหลท่วม
บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน



ประธานพิธีการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
และนางสาวนิรันดร์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง